

ภาวะตลาดเงินบาท : เปิด 31.28 อ่อนค่าจากวานนี้สวนทางภูมิภาค มองกรอบวันนี้ 31.20-31.35

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 พ.ค. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาท เปิดตลาดเช้าที่ระดับ 31.28 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 31.25 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวสวนทางกับภูมิภาค ขณะที่ดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าหลังได้รับแรงหนุนจากตัวเลขขอรับสวัสดิการว่างงาน ในรอบสัปดาห์ออกมาดีกว่าคาด และบอนด์ยีลด์ปรับเพิ่มขึ้น โดยเเนเทียบกับดอลลาร์อ่อนค่าสุดในรอบเดือนครึ่ง "บาทอ่อนค่าเล็กน้อยจากเย็นวานนี้ เคลื่อนไหวสวนทางกับภูมิภาคที่มีทิศทางแข็งค่า" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงินประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 31.20 - 31.35 บาท/ดอลลาร์ THAI BAHT FIX 3M (27 พ.ค.) อยู่ที่ระดับ 0.26068% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.29975%

* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนนอยู่ที่ 109.93 เยน/ดอลลาร์ จากช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 109.18/20 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ 1.2186 ดอลลาร์/ยูโร จากช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.2184 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 31.280 บาท/ดอลลาร์

- "คลัง" สุดปลื้มรัฐวิสาหกิจ 43 แห่งทะลุเบิกจ่ายกระฉูดแตะ 1.3 แสนล้านบาท คิดเป็น 101% ของแผน เบิกจ่าย สะสม ชมเป้าลงทุนโครงการใหญ่คือ "รถไฟเร็วสูงสายสีส้ม-สายสีแดง" สวนทางโครงการทางวิ่งเส้นที่ 3-โครงการพัฒนาสุวรรณภูมิ ของ THAI สูดอึด

- กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบซ้ำเติมภาคธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 ทำให้หลายกิจการขาดสภาพคล่องจนนำไปสู่การลดหรือเลิกจ้างแรงงาน EXIM BANK จึงเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการทำงาน ระยะที่ 2 ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท เพื่อให้สถานประกอบการนำไป ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการสามารถรักษาการจ้างงานไว้ได้ช่วยให้ผู้ประกอบการมีงานทำต่อเนื่องและอยู่ในระบบประกันสังคมได้ต่อไป

- "พิพัฒน์" มั่นใจแผนกระจายวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ตามแผนแม่เหล็กแค่ 1 เดือน เปิดภูเก็ต แซนด์ บ็อกซ์ ได้ทัน 1 ก.ค.แน่นอน จ่อหารือ ศบค.กระจายวัคซีนเพิ่มให้เกาะพีพีครบ 100% ใช้เพียง 5,000 โดส เพิ่มพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยเชื่อก่อน "เราเที่ยวด้วยกันและทัวร์ทั่วไทย" น่าจะกลับมาเริ่มได้ ก.ค. ด้านสภาพัฒน์เตรียมนำเงินกู้ 5 แสนล้านต่อช่วยเงินกู้เอสเอ็มอี-รักษาจ้างงาน

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า การเข้ามาระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ เช่น สายพันธุ์อินเดียอาจส่งผลให้การแพร่ระบาดในประเทศรุนแรงและยืดเยื้อนานกว่าที่คาดไว้ คณะกรรมการเดินทางและขาดความเชื่อมั่น ในการใช้จ่าย จากเดิมคาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาเปิดและเร่งตัวระดับ โกลด์เคียงปกติในไตรมาส 3 อาจเลื่อนออกไปเป็นไตรมาส 4 ซึ่งจะกระตุ้นให้การบริโภคภาคเอกชนอ่อนแอ ทางสำนักวิจัยฯ จึงได้ปรับคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจปีนี้ลงจาก 2.2% เป็น 1.9%

- 'วิษณุ' ยอมรับ ถ้าพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านของรัฐบาลถูกคว่ำ ก็ต้องยุบสภา ส่งสัญญาณถึงประธานสภา บรรจุงการพิจารณา 4 มิ.ย. ต่อคิว ร่างพ.ร.บ.บขช ปี 65 สภาผ่านฉลุย 2 พ.ร.ก. ปรับลดดอกเบี้ย-ซอฟต์โลน สู้ภัยโควิด เพื่อไทยอัดรัฐบาลบริหารล้มเหลว ทำประเทศเจ๊งวิกฤต 4 เด็ง เชื้อหนีไม่พ้นวิกฤตการเมืองครั้งใหญ่ ป.ป.ช. ปิดคดีทุจริตผ่ายแม้ 'อนงค์วรรณ เทพสุทิน' อดีตรมว.ทรัพยากรฯ รอด แต่ข้อมูลความผิดข้าราชการหลายราย

- กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 38,000 ราย สู่ระดับ 406,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐเมื่อเดือนมี.ค.2563 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 425,000 ราย

- กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 สำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 1/2564 โดยระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 6.4% ในไตรมาส 1 ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขประมาณการครั้งแรก และเป็น การขยายตัวสูงเป็นอันดับ 2 นับตั้งแต่ไตรมาส 3/2546

- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (27 พ.ค.) หลังจากนักลงทุนซุ่มซบข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่มีการเปิดเผยหลายรายการ ซึ่งรวมถึงยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐ ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้ความสำคัญ

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงหลุดจากแนว 1,900 ดอลลาร์เมื่อคืนนี้ (27 พ.ค.) โดยได้รับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ตีสู่ระดับขึ้นเหนือระดับ 1.6% และจากการที่นักลงทุนเทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง

- นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนเม.ย.ของสหรัฐในวันนี้ เวลา 19.30 น. ตามเวลาไทย โดยเฉพาะดัชนี PCE พื้นฐานซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้ความสำคัญ

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้